

Nâng cao hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng trong tình hình mới

● NGUYỄN THỊ NGỌC HOA *

Tóm tắt: Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, bảo vệ Đảng và đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng vừa là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa là yêu cầu bức thiết, nhất là trong tình hình mới hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày thực trạng đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng trong thời gian qua; nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng trong thời gian tới.

1. Thực trạng đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng trong thời gian qua

Sau nhiều thập kỷ thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động. Mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ nhà nước XHCN ở Việt Nam. Với ý đồ đó, các thế lực thù địch đã tiếp tục thực hiện truyền bá những luận điệu sai trái, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, kinh tế thị trường lại định hướng XHCN sẽ không thực hiện được đại đoàn kết dân tộc, sẽ bị cô lập trên trường quốc tế. Chúng rêu rao: Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường sai, không thể có CNXH. Không ít kẻ đã lớn tiếng rằng “CNXH chính là bước quá độ từ CNXH nghèo đói tiến tới CNTB, những ước mơ của CNXH thì chính CNTB đã thực hiện rồi, rằng người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở CNTB những lời giải đáp đầy đủ cho mọi vấn đề được đặt ra trong đời sống loài người. Tóm lại, người ta muốn nói những

người mắc xít bàn về CNXH chẳng khác nào bàn về hư vô”. Tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa đảng. Các thế lực chống cộng tập trung đánh vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là vào nguyên tắc tập trung dân chủ. Bằng việc vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”, thực hiện sự chuyên chính của một đảng, sự thống trị quan liêu của giới thượng lưu, chúng đối lập Đảng với Nhà nước, đối lập Đảng, Nhà nước với nhân dân. Gần đây chúng đưa ra luận điệu mới rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Điều kiện hiện nay không còn phù hợp nữa để lực lượng khác mới đưa đất nước tiến lên. Phù nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bồi nhọ lãnh đạo. Chúng lập luận, cho dù trong quá khứ có làm nhiều thành tích thì đến thời đại mới đã hết vai trò lịch sử, không đủ khả năng để lãnh đạo đất nước. Phán bác quan điểm, cương lĩnh của Đảng,

* PGS, TS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

dòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch đòi “tự bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này, như: Nghị quyết số 16/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17.4.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nghị quyết Đại hội Đảng qua các thời kỳ,... Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã khẳng định: “Đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, như: Luật An ninh mạng 2018, Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012,... làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuyên tạc các quan điểm sai trái, thù địch. Chính vì vậy, những năm qua, chúng ta đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xuyên tạc những quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm túc pháp luật các đối tượng xuyên tạc, xuyên tạc chống phá nhà nước ta. Các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý báo chí, Internet, hoạt động xuất bản, yêu cầu các tập đoàn truyền thông, như: Google, Youtube... gỡ bỏ các clip, tài khoản có nội dung xấu, độc hại. Thông qua các kênh hợp tác song phương, đa phương... các cơ quan chức năng đã chuyển tải chính sách, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền con người tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần hạn chế các thông tin sai lệch và đấu tranh, phản bác các luận điệu phản động, thù địch đối với nước ta.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực trạng đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời, chưa đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, chưa quyết liệt và vì vậy hiệu quả còn hạn chế. Chưa đa dạng hóa các hình thức thông tin, chất lượng nội dung thông tin chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, chưa góp phần đáng kể nâng cao dân trí, hình thành và định hướng dư luận xã hội lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và hành động của nhân dân; chưa thường xuyên biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; chưa tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Không ít cơ quan chưa chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống để đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, Internet. Chưa khuyến khích khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet phù hợp với lợi ích cộng đồng. Chưa thường xuyên tuyên truyền tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; chưa làm tốt việc dự báo, định hướng phát triển xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam ổn định và phát triển, nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế còn hạn chế. Việc kết hợp đưa thông tin Việt Nam ra nước ngoài và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam chưa chặt chẽ, hiệu quả. Chưa hạn chế được nhiều tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Chất lượng nội dung thông tin đối ngoại còn hạn chế.

Một số thông tin chưa có trọng tâm, trọng điểm về những chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật, chính sách mới của Nhà nước; những sự kiện quan trọng của quốc tế, trong nước và các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ

sở. Chưa chủ động, kịp thời, làm tốt việc dự báo, định hướng, phát triển xã hội, bảo đảm tính tích cực, tính giáo dục, tính nhân văn, tính phân biệt và tính chiến đấu, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân.

Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước còn ít và chưa đậm nét.

Chưa phát triển nhanh, mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngang tầm khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và thế giới. Chưa kết hợp chặt chẽ các loại hình thông tin, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại.

Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương chưa đạt 70%; tỷ lệ dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này chưa đạt 100%. Thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương tuy được tăng cường nhưng chưa đáng kể. Các kênh trung ương chưa bảo đảm phát sóng 24 giờ/ngày. Thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương chưa đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí còn cao (vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó)⁽¹⁾.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng trong thời gian tới

Để tăng cường hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái về Đảng, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công cuộc đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; về truyền thống vẻ vang của Đảng và truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng, đặc biệt là trong hơn 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; làm rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đảm bảo đề Công đoàn hoạt động hiệu quả. Phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đảm bảo giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng; giữ vững an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội; phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cổ vũ các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phổ biến, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước; đồng thời, tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dư luận trong nước và ngoài nước đối với các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm. Phổ biến, đăng tải các bài viết, các tài liệu có nội dung tốt nhằm đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh⁽²⁾.

Hai là, Đảng, Chính phủ tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Hội và động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chống tham nhũng, lãng phí. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương, các ngành chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập hợp, bồi dưỡng, động viên cựu quân nhân giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở⁽³⁾. Bộ Thông tin và Truyền thông cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương,

Ban Tổ chức Trung ương xây dựng, hoàn thiện, đổi mới cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý báo chí. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện chính sách nhằm phát triển và quản lý tốt xuất bản phẩm, quản lý phim ảnh, các chương trình của nước ngoài đưa lên truyền hình, mạng Internet. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan đề huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030⁽⁴⁾.

Ba là, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần tổ chức chỉ đạo, thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo thẩm quyền, lồng ghép quan điểm, mục tiêu của Chiến lược vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của bộ, ngành mình để hỗ trợ thực hiện Chiến lược. Triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược trong lĩnh vực, phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho phát triển thông tin. Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Chiến lược theo các quy định của pháp luật. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan thông tin, hệ thống thông tin cơ sở. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển thông tin tại địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông; phân ánh, kiến nghị biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh. Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí, nhà xuất bản tổ chức hoạt động theo quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ⁽⁵⁾.

Bốn là, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước có

trách nhiệm xác định tôn chỉ, mục đích, phương hướng nội dung hoạt động của các đơn vị báo chí, nhà xuất bản, nhà in thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm về việc thành lập và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức ấy hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép và nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ của Nhà nước. Tổng biên tập các báo, giám đốc nhà xuất bản, nhà in, tổ chức phát hành sách, báo chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi mặt hoạt động của cơ quan mình trước cơ quan chủ quản và trước pháp luật. Các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, nhất là các quan điểm, cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, góp phần nâng cao dân trí, hình thành và định hướng dư luận xã hội lành mạnh; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và hành động của nhân dân; biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức các hoạt động thông tin cơ sở nhằm góp phần quan trọng vào việc cung cấp thông tin, nâng cao dân trí và định hướng dư luận xã hội,... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử⁽⁶⁾.

Năm là, cần đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác theo kịp với sự phát triển của công nghệ thông tin. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống để đấu tranh chống lại các thông

tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, Internet. Khuyến khích khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet phù hợp với lợi ích công cộng. Phát triển các loại hình thông tin, báo chí nhằm góp phần quan trọng vào việc cung cấp tri thức, nâng cao dân trí, hình thành và định hướng dư luận xã hội lành mạnh; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và tinh thần trong nhân dân; biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; làm tốt việc dự báo, định hướng phát triển xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam ổn định và phát triển, nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả việc đưa thông tin Việt Nam ra nước ngoài và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam. Hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, nhất là những thông tin, kiến thức cần thiết đối với đời sống hằng ngày của người dân; đồng thời, thông tin có trọng tâm, trọng điểm về những chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật, chính sách mới của Nhà nước; những sự kiện quan trọng của quốc tế, trong nước và các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch⁽⁷⁾.

Sáu là, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, nhằm thực hiện tốt nhất chức năng thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và thực hiện dân chủ hóa xã hội; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình hay, nêu gương người tốt, việc tốt và hướng dẫn cách làm ăn cho nhân dân; tham gia có

hiệu quả việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính và chủ động chống lại các luận điệu phân động, sai trái⁽⁸⁾. Xây dựng hệ thống kiểm duyệt và triển khai phần mềm chặn lọc, phát hiện, thu thập, xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng; triển khai hệ thống cảnh báo, công kiểm soát quốc gia chặn lọc các truy cập thông tin sai phạm từ người dùng; xây dựng phần mềm bảo vệ an ninh máy tính cá nhân khi truy cập Internet cho phép bảo vệ người sử dụng mạng Internet tránh được các sự cố an toàn thông tin khi cố tình hoặc truy cập nhầm vào các trang thông tin có nội dung độc hại, nguy hiểm và sai trái. Nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá, thẩm định nội dung thông tin độc hại trên Internet; thiết lập cơ chế thẩm định nội dung thông tin sai phạm một cách mềm dẻo, hiệu quả. Hình thành mạng lưới cộng tác viên và mạng lưới phản bác thông tin sai trái, thù địch trên môi trường mạng. Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp Internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm, chủ động rà soát, có phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động để phát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác⁽⁹⁾. /.

(1) Thủ tướng Chính phủ (2018), Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

(2) - Bộ Thông tin và Truyền thông (2017), Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 13.12.2017 hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2017), Hướng dẫn số

84/HD-TLĐ ngày 20.01.2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

- Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06.01.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2009), Hướng dẫn số 1534/HD-TLĐ ngày 14.9.2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

(3) Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2010), Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN ngày 05.5.2010 của Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

(4), (5) Thủ tướng Chính phủ (2018), Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

(6) Bộ Thông tin và Truyền thông (2018), Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 13.02.2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

(7) Bộ Thông tin và Truyền thông (2016), Quyết định số 352/QĐ-BTTTT ngày 17.3.2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(8) Văn phòng Chính phủ (2007), Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 10.4.2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đại Tiếng nói Việt Nam.

(9) Bộ Thông tin và Truyền thông (2017), Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 13.12.2017 hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. GS, TS Vũ Văn Hiến, Nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ, <http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang>, cập nhật ngày 11.9.2019.

2. Quốc An, Tăng cường công tác phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay; <http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang>, cập nhật ngày 18.2.2019.

Enhancing the Effectiveness of Counter-attacking Wrong Views about the Party in the New Context

Abstract: Since 1930, under the leadership of the Viet Nam Communist Party founded and trained by President Hồ Chi Minh, our people had initiated the long and difficult fight for national independence, freedom and people's happiness. Therefore, protecting the Party and fighting against wrong views about the Party is an essential and urgent task in the current context. In this article, the author discusses the situation, causes and solutions to improve the effectiveness of the fight against wrong views about the Party.